

BÁO CÁO

Về thực hiện mô hình chi bộ quân sự phường, xã

Thực hiện Công văn số 2213-CV/BTCTU, ngày 19/4/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện mô hình chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của ban tổ chức trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn). Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện mô hình chi bộ quân sự phường, xã, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm là trung tâm chính trị-kinh tế-văn hóa của tỉnh có diện tích tự nhiên 79,38 km², có 15 phường, 01 xã (có 8 phường, xã trọng điểm về quốc phòng), gồm 115 thôn, khu phố; có hơn 51.000 hộ, dân số trên 168.000 người, đồng bào có đạo chiếm 23,5% dân số, dân tộc thiểu số chiếm 2% dân số. Đảng bộ thành phố hiện có 58 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm có 24 đảng bộ cơ sở (trong đó có 16 đảng bộ phường, xã, 05 đảng bộ trường học, 02 đảng bộ quân sự và công an, 01 đảng bộ khối y tế) với 231 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 34 chi bộ cơ sở, với trên 5.575 đảng viên.

1. Tình hình triển khai

Sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung của Hướng dẫn 35-HD/BTCTW và các văn bản liên quan như: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và Nghị quyết số 11-NQ/ĐUQK của Đảng ủy Quân khu 5 và Chương trình hành động số 48-CTr/ĐU của Đảng ủy quân sự tỉnh; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 01/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng-an ninh; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 21/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ quân sự và quốc phòng địa phương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ: Xây dựng Chương trình hành động số 257-CTr/TU, ngày 25/3/2014 về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Công văn số 721-CV/TU, ngày 18/10/2017 về việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự và Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã; Công văn số 738-CV/TU, ngày 08/11/2017 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI),... Đồng thời chỉ đạo Đảng ủy các phường, xã rà soát thành phần, chế độ và nền nếp sinh hoạt của các chi bộ quân sự ở từng địa phương để kịp thời điều chỉnh đúng theo quy định.

Thực hiện các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở tổ chức biên chế của Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã; Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cho Đảng ủy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Đảng ủy các phường, xã trên địa bàn thành phố rà soát số lượng, chất lượng đảng viên trong lực lượng Dân quân của từng đơn vị, nhanh chóng thành lập chi bộ quân sự ngay sau khi kiện toàn Ban Chỉ huy. Do vậy, cùng với việc hình thành các đơn vị hành chính mới, Ban Chỉ huy quân sự và các chi bộ quân sự cũng đã được thành lập và đi vào hoạt động đúng quy định; các chi bộ quân sự đều do đồng chí Bí thư Đảng ủy (Chính trị viên) làm Bí thư, đồng chí Chỉ huy trưởng có thể được cấp ủy địa phương trực tiếp chỉ định, hoặc Đại hội chi bộ bầu làm Phó Bí thư. Những chi bộ có đủ điều kiện thành lập chi ủy thì Đảng ủy phường, xã trực tiếp chỉ đạo thành lập, báo cáo Thành ủy và Đảng ủy Quân sự thành phố theo dõi, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố mà trực tiếp, thường xuyên là Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Phòng Tư pháp thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố và Đảng ủy các phường, xã tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ cho tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và trong nhân dân nhận thức đầy đủ, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Đảng ủy các phường, xã tổ chức các đợt sinh hoạt để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị nhất là xây dựng chi bộ quân sự tại các địa phương. Tích cực phát huy tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tập trung rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy chế lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong lĩnh vực hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương.

Trong quá trình thực hiện, hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự. Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt của các chi bộ quân sự, nhất là chế độ sinh hoạt để ban hành nghị quyết lãnh đạo của từng cấp ủy, chi bộ. Chỉ đạo kiện toàn và thành lập chi ủy đối với những chi bộ có đủ điều kiện; kịp thời điều chỉnh bổ sung cán bộ trong Ban Chỉ huy để chi bộ quân sự luôn bảo đảm sự lãnh đạo cao nhất đối với lực lượng dân quân của từng địa phương.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Về tổ chức

Tính đến năm 2008, toàn bộ 16/16 phường, xã đều có chi bộ quân sự (chi bộ quân sự phường Mỹ Bình và phường Mỹ Hải được thành lập sau cùng khi được tách ra từ xã Mỹ Hải vào năm 2008), trong thời gian này chỉ có 02 chi bộ quân sự có đủ điều kiện thành lập chi ủy (chi bộ quân sự phường Phước Mỹ và phường Phú Hà). Đến tháng 9/2018, trên địa bàn thành phố đã có 16/16 chi bộ quân sự có chi ủy. Chi bộ quân sự phường Đài Sơn thành lập chi ủy sau cùng (9/2018). Thành phần đảng viên trong các chi bộ quân sự được thực hiện đúng theo quy định tại Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (Ban Chỉ huy, lực lượng Dân quân cơ động, lực lượng Dân quân thường trực), số đảng viên trong các chi bộ quân sự đến nay có 202 đồng chí.

Đến nay, 100% chỉ huy trưởng quân sự các phường, xã đang tham gia cấp ủy viên cùng cấp; các chi bộ đã và đang phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo Ban Chỉ huy, lực lượng Dân quân các phường, xã trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Các Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và chi ủy viên đều là những người có trình độ năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, điều hành, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo đúng chức năng trên từng cương vị được đảm nhiệm.

Có thể khẳng định, việc thành lập chi bộ quân sự ở các xã, phường, thị trấn là một chủ trương đúng đắn, hết sức cần thiết. Các chi bộ quân sự đều do đồng chí Bí thư đảng ủy phường, xã làm Bí thư chi bộ, đồng chí Chỉ huy trưởng quân sự là phó bí thư chi bộ, đồng chí Chính trị viên phó là chi ủy viên (Bí thư Đoàn Thanh niên phường, xã). Đây là biện pháp tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên. Đồng thời, tăng cường năng lực lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo bước kế thừa đối với lực lượng thanh niên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2.2. Tình hình hoạt động

Nhìn chung, các chi bộ quân sự ở các phường, xã đều thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương về các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của chi bộ quân sự phường, xã: Những năm qua, thực tiễn hoạt động của chi bộ quân sự đã khẳng định tính đúng đắn về nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với chi bộ và lực lượng vũ trang ở địa phương. Chi bộ quân sự làm tốt chức năng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thể hiện rõ vai trò tham mưu của Ban Chỉ huy quân sự phường, xã và sự phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang tại địa phương.

Ban Chỉ huy quân sự phường, xã được đào tạo và biên chế theo đúng quy định; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển lực lượng dân quân; thực hiện định kỳ công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên từng bước hoạt động đưa vào nền nếp. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh ngày càng được nâng cao (hàng năm đều tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 tại các phường, xã).

Tham mưu giúp cấp ủy và chính quyền ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương: Trong những năm qua, căn cứ vào tình hình chất lượng hoạt động của các chi bộ quân sự phường, xã; Ban Thường vụ Thành ủy giao cho Đảng ủy quân sự thành phố, Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của chi bộ quân sự. Hàng năm, trên cơ sở nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự thành phố, nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

quốc phòng, quân sự địa phương của cấp ủy, chính quyền các phường, xã, chi bộ quân sự các địa phương ban hành nghị quyết lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương; xây dựng đơn vị Dân quân cơ động, Dân quân thường trực (đối với các đơn vị trọng điểm về quốc phòng, an ninh) vững mạnh.

Điều chỉnh, bổ sung kịp thời các kế hoạch cơ bản, các phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu, tham gia phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh,...; phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng khác ở địa phương tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát địa bàn, thực hiện chặt chẽ việc đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, lao động trên các phương tiện tàu, thuyền; nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý tốt các tình huống, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đột xuất được giao; thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác chính sách hậu phương quân đội.

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chi bộ đã lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự tham mưu Ủy ban nhân dân phường, xã thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự, thực hiện công tác tuyển quân theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp trên, trong những năm qua nhiệm vụ tuyển quân đều hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao bảo đảm chất lượng trên tất cả các mặt.

Trong công tác quản lý dự bị động viên, Ban chỉ huy quân sự phường, xã thường xuyên phối hợp với cán bộ quân lực Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức rà soát, đối chiếu sổ đăng ký để kịp thời miễn, bổ nhiệm khi có thay đổi đúng theo quy định.

Phối hợp với các ban ngành, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền nội dung của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên: Lãnh đạo lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với công an, bảo vệ dân phố và các lực lượng khác đóng trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên; trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, các chi bộ quân sự đã làm tốt công tác tham mưu cho địa phương chỉ đạo chặt chẽ từ khâu đăng ký độ tuổi 17 đến việc tổ chức xét duyệt từ thôn, khu phố, bảo đảm chặt chẽ, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giao quân hàng năm của thành phố đạt chỉ tiêu trên giao.

Việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình: Đảng ủy các phường, xã đã chỉ đạo cho các chi bộ thực hiện nghiêm túc, có chất lượng công tác quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, học tập chính trị cho lực lượng Dân quân; thường xuyên chăm lo và thực hiện tốt việc xây dựng các chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh; cấp ủy, chi bộ quân sự thường xuyên được kiện toàn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhất là công tác giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ tự phê bình và phê bình trong đảng; Chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức sâu sắc về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức của từng cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên: Chi ủy Chi bộ thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng có tinh thần trách nhiệm ý thức cảnh giác sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt với nhiệm vụ được giao thực sự là lực lượng trung thành tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương. Lãnh đạo chặt chẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban Chỉ huy quân sự phường, xã và đơn vị Dân quân cơ động, Dân quân thường trực; kịp thời phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, hành vi nói, viết và làm trái với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác phát triển đảng viên mới: Cấp ủy chi bộ luôn xác định công tác phát triển Đảng viên mới là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm củng cố, xây dựng, tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Hàng năm, chi bộ quân sự căn cứ nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, xã xây dựng kế hoạch và

triển khai thực hiện công tác phát triển Đảng viên trong lực lượng dân quân và lực lượng dự bị động viên. Công tác nhận xét, đánh giá chất lượng chi bộ quân sự, đảng viên được chú trọng, chất lượng được nâng cao. Đảng viên luôn chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, những nghị quyết, chỉ thị và quy định những điều Đảng viên không được làm. Đến nay, số lượng, chất lượng đảng viên được kết nạp trong lực lượng dân quân ngày càng được nâng lên qua các năm, từ năm 2009 đến nay đã kết nạp vào chi bộ quân sự phường, xã 174 đảng viên là lực lượng dân quân.

Về công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chi bộ: Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên chỉ đạo Đảng ủy các phường, xã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và cập nhật các kiến thức mới cho cấp ủy viên, nhất là Phó Bí thư, đội ngũ chi ủy viên; tổ chức các hội thi Bí thư chi bộ quân sự, báo cáo viên để các đồng chí trong cấp ủy được tiếp cận, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, cách làm hay, để vận dụng vào thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Từ đó, nhiều chi bộ đã có bước chuyển biến mới trong sinh hoạt, học tập, nhất là trong đổi mới về hình thức, phương pháp và chất lượng sinh hoạt, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt; chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ về chấp hành Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo. Các chi bộ đã quán triệt nghiêm túc việc học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Cơ bản đảng viên trong chi bộ quân sự đều có ý thức tự giác cao, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động của địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Nhìn chung, cấp ủy các địa phương đều nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chi bộ quân sự trong công tác tham mưu, giúp cho cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương ở cơ sở; trong xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh và phối hợp với các lực lượng khác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn địa bàn cũng như sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi có yêu cầu.

Sau 13 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định được tính đúng đắn của loại hình chi bộ này trong thực tiễn. Chi bộ quân sự đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa

phương, xây dựng lực lượng vũ trang; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; trình độ, kiến thức về mọi mặt được nâng lên. Công tác quản lý, phát triển đảng viên được quan tâm; chất lượng Dân quân và Quân nhân dự bị từng bước nâng cao, đáp ứng yêu cầu mở rộng, huy động lực lượng khi có tình huống xảy ra. Phần lớn đảng viên trong chi bộ quân sự được rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong môi trường quân ngũ và qua thực tiễn công tác, luôn gương mẫu có trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Vai trò lãnh đạo của chi bộ được giữ vững, sức chiến đấu được nâng lên, thật sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

2. Hạn chế, khó khăn

Chất lượng sinh hoạt chi bộ có mặt còn hạn chế; Việc giới thiệu quần chúng ưu tú là lực lượng dân quân để tạo nguồn bồi dưỡng, kết nạp đảng viên còn gặp khó khăn.

3. Nguyên nhân

Đảng viên của chi bộ, thành phần chủ yếu là đảng viên trẻ, có thời điểm phải đi làm ăn xa nên việc tập trung sinh hoạt chi bộ của đảng viên còn hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động chi bộ.

Quần chúng là lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động tại địa phương có một số chưa đảm bảo về trình độ học vấn và chú trọng vào làm kinh tế nên việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị còn hạn chế.

4. Những kinh nghiệm rút ra từ hoạt động của chi bộ quân sự

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương; Nghị quyết số 11-NQ/ĐUQK của Đảng ủy Quân khu 5; Hướng dẫn số 1816/HĐ-CT của Tổng cục Chính trị; Chương trình hành động số 48-CTr/ĐU của Đảng ủy quân sự tỉnh về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự phường, xã về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoạt động thực tiễn của chi bộ quân sự phường, xã để có biện pháp lãnh đạo phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu; vai trò tham mưu của chi bộ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự phường, xã trong thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là, lấy kết quả hoạt động thực tiễn của chi bộ quân sự phường, xã làm cơ sở cho việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời, bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp.

Bốn là, giải quyết tốt mối quan hệ giữa chi bộ quân sự với lãnh đạo đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp hoạt động của chi bộ.

Năm là, xác định công tác cán bộ là khâu then chốt, quan trọng trong xây dựng Đảng. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì. Chủ động đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, “phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch.

Sáu là, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng phải thực hiện đúng chức năng, quyền hạn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát huy tốt vai trò của các tổ chức, nhất là tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng.

Bảy là, làm tốt công tác Thi đua - Khen thưởng, biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên đạt thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng.

Trên đây là Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm về kết quả thực hiện mô hình chi bộ quân sự phường, xã trên địa bàn thành phố.

Nơi nhận:

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Thường trực Thành ủy,
- Các Ban Đảng Thành ủy,
- Mặt trận, các đoàn thể thành phố,
- Các TCCSĐ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Châu Thị Thanh Hà